



ที่ ลป ๐๙๑๙/๔๓๘

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ  
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๗๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช.  
ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว๑๐๙๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.ภาพถ่ายในการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ

อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขอส่งสรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุม  
กรรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นางฉันทนา อรุณรัตน์)  
พัฒนาการอำเภอสบปราบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน Video Conference

ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางฉันทนา อรุณรัตน์	พัฒนาการอำเภอสบปราบ		
๒	นายสมัย สารสิงห์ทา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		} คิดประชุม
๓	นางสาวจิตาภา เตชะพลี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสปราบ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่	๑. ขอให้จัดทำฐานข้อมูลให้ละเอียดชัดเจนเพิ่มเติมรายละเอียดปัญหาในระบบ ๒. ส่งเสริมชุมชน เปิดโอกาสให้ครัวเรือนยากจนได้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มอาชีพ เป็นต้น	
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”	๑. ขอให้จังหวัด ร่วมกับพื้นที่บริหารการใช้/ยืม ครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลผลิต โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงแปลงอื่น ๆ ๒. ขอให้ครัวเรือน CLM และ HLM ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผลประเมินระดับ C ๓. ส่งเสริมให้ครัวเรือน CLM และ HLM ให้มีการสื่อสารพึ่งพา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มไลน์	
๓	โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”	ขอให้ทุกจังหวัด ส่งเสริม สืบสาน สนับสนุน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย และให้ประชาชนสัมพันธ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวัน	
๔	การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	๑. ขอให้ปรับใช้แนวทางตัวอย่างของบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จ จากที่ประชุมบริษัทฯ ระดับภาคที่ผ่านมา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ๒. ให้มีการจัดประชุม คสป. และบริษัทประชารัฐฯ เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ	
๕	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑. ส่งเสริมการจัดคลินิกบรรเทาหนี้ให้กับลูกหนี้ในทุกอำเภอ ๒. หนี้ใกล้จะขาดอายุความ ต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ ก่อนครบอายุความไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๓. นำบทเรียนกลุ่มอาชีพสตรีที่ประสบความสำเร็จหรือชำระหนี้ได้ตามกำหนด มาปรับใช้	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		๔. ให้จัดทำระบบติดตาม/เตือนสมาชิกกลุ่มหนี้ที่ถึงกำหนดครบชำระ ผ่านระบบไลน์กลุ่มสมาชิก	
๖	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)	ขอให้จังหวัด ดำเนินการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป	
๗	กิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา	ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๘	การบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ถ้าเหลือจ่ายให้ส่งคืนกรมฯ ๒. หากจังหวัดใดต้องการใช้งบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งเรื่องถึงกรม ภายในวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๕	
๙	การจัดงานวันพัฒนาชุมชน วาระครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน	ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานผู้นำชุมชนและบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่าง ๆ เตรียมเข้าร่วมงาน	

(ลงชื่อ) จิตภา เตชะพลี  
(นางสาวจิตภา เตชะพลี)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล TV พช.

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสปปราบ

